

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Chăm lo cho người lao động



Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ (cụm công nghiệp Vũ Quý) tạo việc làm cho gần 2.000 lao động.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kiến Xương luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thiết thực chăm lo đời sống người lao động (NLD), góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Huyện Kiến Xương có trên 8.100 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), trong đó có gần 7.800 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt ở 150 công đoàn cơ sở. Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cho biết: Nhìn chung, tư tưởng đối ngũ CNVCLĐ ổn định, mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp được

giữ vững, đời sống NLD ngày càng được nâng cao. Xác định vai trò quan trọng trong tham gia giám sát bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống, giúp NLD ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho NLD; giám sát, vận

động NLD thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Trong năm 2020, 100% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn huyện có tổ chức công đoàn đều tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị NLD và đối thoại tại nơi làm việc theo đúng quy định. Các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên được quan tâm đẩy mạnh. Bên cạnh việc chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng, đời sống, việc làm của CNVCLĐ, việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến NLD như định mức lao động, tiền lương, tiền thưởng, các chính sách đối với lao động nữ, bảo hiểm xã hội..., các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo tết, các ngày lễ lớn trong năm cho đoàn viên, NLD.

Để bảo vệ sức khỏe NLD trong tình hình dịch Covid-19, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch như: bắt buộc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào công ty, rửa tay sát khuẩn khi vào nhà xuống. Đặc biệt, đã nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 để làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp,

thống nhất việc chi trả lương, các chế độ, chính sách cho NLD và giới thiệu cho những lao động thuộc diện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sang những doanh nghiệp khác làm việc.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hanul (thị trấn Kiến Xương) cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cuối tháng 3 vừa qua Công ty phải tạm hoãn hợp đồng lao động với gần 900 công nhân. Đây là lần thứ hai Công ty phải tạm dừng sản xuất do không kỳ được đơn hàng mới. Tuy nhiên, Công đoàn Công ty đã thống nhất với lãnh đạo Công ty chỉ trả tiền lương cho NLD với mức hỗ trợ 50% mức lương cơ bản và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trong thời gian nghỉ. Qua đó, 100% NLD đều đồng ý ký thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ (cụm công nghiệp Vũ Quý) cho biết: Được thành lập cuối năm 2016 với 100% vốn nước ngoài chuyên sản xuất giày thể thao xuất sang thị trường châu Âu và châu Á, đến nay Công ty đã tạo việc làm cho gần 2.000 lao động. Để bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống NLD, hàng năm Công

▶ Tập huấn tiêm vắc-xin phòng Covid-19

* Sở Y tế vừa tổ chức tập huấn tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 1, năm 2021 cho 150 cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, các bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn thành phố và cán bộ y tế bệnh xá Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh...

Tham gia tập huấn, cán bộ, nhân viên y tế, cán bộ các bệnh xá được tập huấn các nội dung: công tác tổ chức buổi tiêm, khám sàng lọc, tiêm, theo dõi sau tiêm, thống kê báo cáo việc tiêm chủng; hướng dẫn chẩn đoán, xử trí phản ứng phản vệ sau tiêm và hướng dẫn nhập liệu phần mềm tiêm chủng trên hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân. Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức về cách tổ chức, kỹ thuật tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an toàn trong công tác tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đáp ứng nhanh cho công tác phòng, chống dịch.

Theo kế hoạch tập huấn tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 1, ngoài lớp tập huấn ở tuyến tỉnh, dự kiến từ ngày 20 - 24/4 tuyến huyện sẽ tổ chức tập huấn tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho cán bộ, nhân viên y tế tại các điểm tiêm chủng trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa, các bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn và trạm y tế xã, phường, thị trấn.

* Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức tập huấn tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho thành viên các tổ tiêm chủng trên địa bàn huyện.

Trong 1 ngày, 100 thành viên của tổ cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện, tổ hồ trợ và giám sát Trung tâm Y tế huyện, các trường trạm y tế, y sĩ, điều dưỡng các xã, thị trấn tham gia tiêm chủng được hướng dẫn lập kế hoạch triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19, giai đoạn 2021 - 2022; thông tin về vắc-xin phòng Covid-19, hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 đúng quy định; hướng dẫn khám sàng lọc, chỉ định và tư vấn tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19; hướng dẫn theo dõi, xử lý phản ứng sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19...

THU THỦY

Những kiến thức tại lớp tập huấn sẽ giúp các học viên thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19; kịp thời phát hiện và xử lý sốc phản vệ trong và sau tiêm bảo đảm mục tiêu an toàn, đúng đối tượng.

HOÀNG LANH - THU HIỀN

THUY DUYÊN

Nâng cao đời sống nhân dân

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Thuy Duyên (Thái Thụy) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong những năm tiếp theo.

Là một trong những hộ đi đầu trong phát triển chăn nuôi của địa phương, vợ chồng anh Vũ Sơn Cảnh, thôn Duyên Trữ đã thuê 8 sào đất để xây dựng chuồng trại chăn nuôi tập trung các loại gia cầm. Anh cho biết: Mỗi năm gia đình tôi xuất hơn 7.000 con gà, 5.000 con ngan, 5.000 con vịt..., thu về hơn 400 triệu đồng, sau khi trừ chi phí cũng có "cửa ăn, cửa để", mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ cuộc sống và nuôi con cái ăn học.

Ở thôn Lẽ Cũ, anh Trần Bá Khánh đã mạnh dạn chuyển đổi 2ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ấu và trồng sen lấy hạt và tơ xuất lên Hà Nội. Mô hình được anh Khánh thực hiện từ năm 2020 cho thu nhập cao hơn cây lúa rất nhiều. Đồng chí Bùi Văn Nhuyên, Bí thư Đảng ủy xã Thuy

Duyên cho biết: Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa là một trong những chủ trương, giải pháp được cấp ủy, chính quyền xã chú trọng nhằm thực hiện mục tiêu đầy mạnh phát triển kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Hiện địa phương đã chỉ đạo quy hoạch thành công 4 vùng sản xuất lớn gồm: vùng trồng lúa, vùng trồng màu, vùng trồng cây ăn quả và vùng chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao như ba ba, cá sấu, tôm... Ngoài ra, địa phương còn tập trung khuyến khích mở rộng các nghề truyền thống, du nhập nghề mới để nâng cao thu nhập cho người dân như các nghề thêu, may tre mỹ nghệ, làm làn nhựa, túi cỏi, mốt sợi... Địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tập thể thuê đất để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Toàn xã Thuy Duyên có gần 2.000 lao động làm việc trong các công ty, xí nghiệp có thu nhập bình quân khá ổn định. Những chủ trương, giải pháp cấp ủy, chính quyền xã Thuy Duyên triển khai trong thời gian qua góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, bình quân đạt trên 42 triệu đồng/người/năm. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ giàu và khá ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,41%.

Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã: Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, thời gian qua, xã Thuy Duyên đặc biệt chú trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, phần đầu năm 2022 sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Công tác triển khai cơ bản bảo đảm kế hoạch và đúng tiến độ đề ra. Đặc biệt, tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị, tiêu chí bảo đảm an ninh trật tự luôn được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là nền tảng để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Về cơ sở hạ tầng, xã tập

trung thi công hoàn thiện các công trình xây dựng như đơn nguyên 2 của Trường Tiểu học và THCS, các trục đường giao thông; chỉ đạo các cơ sở thôn xây dựng các công trình của thôn theo quy hoạch như: xây dựng đường giao thông nội đồng, xây dựng sân, tường bao khu trung tâm, quản lý nghĩa trang nhân dân bảo đảm vệ sinh môi trường. Chỉ đạo trồng hoa, cây xanh, xây bể chứa rác thải nguy hại và tăng cường thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn. Phát động các thôn vận động xã hội hóa lắp đặt điện chiếu sáng ở các khu công cộng góp phần

bảo đảm an ninh trật tự và thuận lợi cho nhân dân tham gia giao thông. Tích cực triển khai xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu theo chỉ đạo của Huyện ủy và nhân rộng ra tất cả các nhà văn hóa thôn còn lại. Nhờ vậy, diện mạo nông thôn của xã ngày càng khởi sắc. Phong trào xây dựng gia đình, thôn làng văn hóa được người dân tích cực hưởng ứng. Năm 2020, toàn xã có gần 97% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chỉ tiêu giao quan, huấn luyện đều hoàn thành. Trong công tác xây

dựng Đảng, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua bình xét năm 2020, Đảng bộ xã có 3/7 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4/7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ xã được Huyện ủy đánh giá, xếp loại đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và dẫn đầu công tác tổ chức.

ĐÀO QUYÊN

▶ Giao lưu cử tri tuổi 18



Trao tặng học bổng thấp sáng ước mơ cho học sinh vượt khó.

Tại Trường THPT Quỳnh Côi, Huyện đoàn Quỳnh Phụ vừa tổ chức chương trình điểm ngày hội giao lưu cử tri tuổi 18 huyện Quỳnh Phụ.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, 229 công dân đủ điều kiện tham gia bầu cử đang học tập tại trường cũng học sinh toàn trường đã được tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại chương trình, các cử tri trẻ đã được giải đáp những thắc mắc, băn khoăn về công tác bầu cử và giao lưu, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng cũng như những mong muốn, kỳ vọng gửi tới những người ứng cử.

Thông qua ngày hội đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của cử tri trẻ tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại chương trình, 10 suất học bổng thấp sáng ước mơ đã được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

TRỊNH CƯỜNG

Bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú

Hiện nay, cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối năm, một trong những vấn đề được các trường mầm non, tiểu học có tổ chức ăn bán trú đặc biệt quan tâm là thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh.

Tại Trường Mầm non Tây Ninh (Tiền Hải), cô giáo Nguyễn Thị Hoài, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Ngoài việc tổ chức cho trẻ ăn theo ý thích, ăn theo nhu cầu dưới hình thức ăn tự chọn, nhà trường đã mạnh dạn tổ chức cho trẻ

mẫu giáo bữa ăn rất vui vẻ và mang nhiều ý nghĩa dưới hình thức "Bữa ăn gia đình" nhằm tạo không khí đầm ấm, đơn giản trẻ còn được thường xuyên vận dụng kỹ năng sống trong giờ ăn như: dọn bàn ghế, sắp xếp bát, thìa, đĩa, tự lấy cơm vào bát, dùng thìa để gấp thức ăn. Việc trẻ được tự phục vụ, tự lấy cơm, lấy thức ăn cho mình, cho bạn làm cho trẻ cảm thấy hào hứng và phấn khởi. Qua bữa ăn, trẻ được thưởng thức các món ăn đa dạng, mùi vị thơm ngon và trẻ sẽ ăn theo nhu cầu. Nói về công tác phòng, chống dịch trong

điều kiện dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, cô giáo Nguyễn Thị Hoài cho biết: Chúng tôi không chủ quan mà vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là khâu giao nhận, kiểm tra thực phẩm. Quá trình chế biến được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Nếu phát hiện bất thường về thực phẩm, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng, thông báo cho Trạm Y tế xã theo đúng chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Tại Trường Tiểu học Kim Đông (thành phố Thái Bình), để bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học

sinh, nhà trường chuẩn bị kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, bếp, đội ngũ nhân viên. Cô giáo Chu Thị Nhật, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường luôn chú trọng việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, từ khâu nhập thực phẩm đến khâu chế biến... Đặc biệt, tại thời điểm này, đến giờ ăn của học sinh nhà trường tăng cường thêm giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cùng tham gia vào khâu giám sát nhằm bảo đảm an toàn cho các em. Trường cũng luôn nhắc nhở các em thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà; đặc biệt, chú trọng việc rửa tay thường xuyên, đúng hướng dẫn, rửa tay trước khi ăn...

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt bảo đảm an

toàn trong tổ chức ăn bán trú cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân viên chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trong nhà trường và cha mẹ học sinh về Luật An toàn thực phẩm. Các trường cũng phải tăng cường kiểm tra, giám sát bếp ăn trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm kém chất lượng; hiểu đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe; điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Đặc biệt chú trọng kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm được tặng miễn phí đến học sinh, đặc biệt bảo đảm an

các tổ chức, cá nhân thực hiện trong khu vực trường học. Trường hợp phát hiện hay nghi ngờ sản phẩm không bảo đảm an toàn thì nhà trường cần tạm dừng sử dụng và thông báo ngay cho trạm y tế trên địa bàn. Thời gian tới ngành Giáo dục sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sinh an toàn thực phẩm; phổ biến ăn tập thể nhà trường cần tạm dừng sử dụng và thông báo ngay cho trạm y tế trên địa bàn. Thời gian tới ngành Giáo

dục sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sinh an toàn thực phẩm; phổ biến ăn tập thể nhà trường cần tạm dừng sử dụng và thông báo ngay cho trạm y tế trên địa bàn. Thời gian tới ngành Giáo dục sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sinh an toàn thực phẩm; phổ biến ăn tập thể nhà trường cần tạm dừng sử dụng và thông báo ngay cho trạm y tế trên địa bàn. Thời gian tới ngành Giáo

DẶNG ANH



Các cháu Trường Mầm non Tây Ninh (Tiền Hải) hào hứng với "Bữa ăn gia đình".